

# โรบินสัน ร่วมกับ เอสเอฟ ซีเนม่า อาสาเปิดโลกกว้าง พาน้องดูหนัง – สัมผัสวิถีชีวิตคนเมือง เต็ม จินตนาการนอกห้องเรียน



เดินเล่น ช้อปปิ้ง ชมภาพยนตร์ ทานอาหารในศูนย์การค้าฯ เป็นวิถีปฏิบัติยอดฮิตที่เราคุ้นชิน แต่ทันทีที่พี่น้องในถิ่น  
ทรวงกันดาร ได้ยินว่ามีใครสักคน ชวนพวกเค้าไปเที่ยวห้างฯ ดูหนัง กินข้าว กิจกรรมเหล่านี้ กลับสร้างความตื่นเต้น ดี  
ใจ จนนอนไม่หลับ เพราะบ้านที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานศึกษา ตั้งอยู่ในถิ่นทรวงกันดาร ทำให้การคมนาคมเป็นไปได้  
อย่างยากลำบาก นอกจากนี้ปัจจัยความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ยิ่งทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะฝัน.. โรบินสัน  
ผนึกกำลัง เอสเอฟ ซีเนม่า อาสาเปิดโลกกว้าง จัดกิจกรรม “โรบินสันพาน้องดูหนัง” และสัมผัสวิถีชีวิตคนเมือง เพื่อ  
เติมเต็มการเรียนรู้นอกห้องเรียน สู้จินตนาการสร้างสรรค์ จาก 4 โรงเรียนในถิ่นทรวงกันดาร กว่า 200 คน โดยได้รับ  
เกียรติจากคุณจรีพร โพธิ์ภาพพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรบิน  
สัน นำโดย คุณอนันต์ ตันติปัญญาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ คุณสุรกิจ อารยรังษี ผู้ช่วย  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ คุณชื่นสุข ไกรปราบ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหา  
ชน) และคุณตรีชฎา คงวัดใหม่ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้า  
โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณอนันต์ ตันติปัญญาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“แคมเปญ ‘โรบินสัน...พาน้องดูหนัง’ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้ผนึกกำลังกับเอสเอฟ ซีเนม่า ซึ่งมีความตั้งใจในทิศทางเดียวกัน ในการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์นอกโรงเรียน ด้วยการเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตคนเมือง ได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ รวมถึงกระตุ้นพัฒนาการ ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของน้องๆ ให้ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยข้อคิดดีๆ จากการชมภาพยนตร์ และการเยี่ยมชมห้างศูนย์การค้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ตั้งใจเรียน และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป”

โดยคัดเลือกน้องๆ จากพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4 โรงเรียน กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ รร.ไทยรัฐวิทยา, รร.พิบูลย์สงเคราะห์, รร.วัดเขาหินใบ, รร.วัดดงน้อย จำนวนรวมกว่า 200 คน มาชมภาพยนตร์ เรื่องด็อกเตอร์ดูลิตเติ้ล (Dolittle) ซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยของคุณหมอดูลิตเติ้ลที่หาวิธีรักษาพร้อมทั้งรื้อฟื้นสติปัญญาและความกล้าหาญ โดยต้องต่อสู้กับศัตรูและค้นพบสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ ซึ่งแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆ มากมาย โดยกิจกรรมครั้งนี้ เอสเอฟ ซีเนม่า สนับสนุนการฉายภาพยนตร์ พร้อมนำป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มมาบริการน้อง ๆ ประกอบการรับชมแบบเต็มอรรถรส

หลังจากชมภาพยนตร์จบแล้ว น้องๆ ยังได้เดินเยี่ยมชมภายในศูนย์การค้า และสนุกสนานกับการเล่นบ้านบอลที่สวนสนุก FunFesta ที่เปิดให้น้องๆ ได้เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย งานนี้ผู้ใหญ่ใจดียังมอบขนมและเครื่องดื่มให้น้องๆ ทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มช็อคโกแลตแสนอร่อย จาก สตาร์บัคส์ (Starbucks), Snack Box โดนัทสดใหม่ จากมิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) , อาหารทานเล่น จากเคเอฟซี (KFC) และเพรทเชลแสนอร่อยจาก อานตี้ แอนน์ (Auntie Anne’s) ต่อด้วยอาหารเที่ยงแสนอร่อยใน Food Park ที่มีอาหารเสริมโภชนาการหลากเมนูให้เลือกทาน ปิดท้ายด้วยคณะผู้บริหารโรบินสัน และทีมจิตอาสาโรบินสัน ร่วมกันแจกชุดเครื่องเขียน Just Buy ซึ่งประกอบไปด้วย กระเป๋าใส่ดินสอ, ดินสอ, ปากกา บรรจุในถุงผ้าลดโลกร้อนให้น้องๆ ติดมือกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มและความสุข